



# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 31000 โทร. 0-2591-8254 โทรสาร 0-2591-8266  
E-mail : prdms2011@hotmail.com , pr\_dms@yahoo.co.th

## โรงพยาบาลพรตพระราชธานี กรมการแพทย์ จัด fit for drive แนวทางการตรวจสอบสภาพเพื่อทำใบขับขี่

โรงพยาบาลพรตพระราชธานี จัดทำแนวทางการตรวจสอบสภาพเพื่อทำใบขับขี่ หรือ fit for drive ซึ่งผู้ขับขี่รถควรมีสุขภาพดีจะช่วยลดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสาร

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรณศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่ากรมการแพทย์ได้ทำการสำรวจโดยการตรวจสอบสภาพผู้ขับขี่แท็กซี่ จำนวน 5,346 ราย ระหว่าง เดือนธันวาคม 2555 – พฤษภาคม 2556 พบว่าร้อยละ 33.1 ของผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีโรคประจำตัวโดยในกลุ่มนี้พบเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 37 ปัญหาทางสายตาร้อยละ 28.1 โรคเบาหวานร้อยละ 26.1 โรคพาร์กินสันและระบบประสาทอื่นๆร้อยละ 0.5 โรคจิตเภทร้อยละ 0.3 โรคลมชักร้อยละ 0.2 นอกจากนี้ยังพบอาการทางกระดูกและกล้ามเนื้อร้อยละ 32.6ภาวะเครียดร้อยละ 20.3อาการทางระบบประสาทร้อยละ 13.6การตรวจสอบสุขภาพพบว่ามึนศีรษะมีอาการอยู่ในระดับเกินมาตรฐานร้อยละ 56.6. ไมน้ำมันในเลือดสูงร้อยละ 70.4 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 38.2น้ำตาลในเลือดสูงร้อยละ 11.6 โรคเมตาบอลิซึม ร้อยละ 5.2 วันโรคหายใหม่ร้อยละ 2.5และตาบอดสีร้อยละ 1.9 การเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่รถแท็กซี่ร้อยละ 24.1 และเกือบเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 34.8

ทั้งนี้ เมื่อใช้วิธีทางสถิติพบว่าโรคความดันโลหิตสูง ประวัติโรคประจำตัว และปัญหาทางสายตามีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุชัดเจน การที่มีโรคเหล่านี้จะทำให้การตัดสินใจช้าลง เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในอดีตที่ผ่านมา การตรวจสอบสภาพเพื่อทำใบขับขี่ มีเพียงการตรวจสายตา ตรวจปฏิกิริยา และตรวจตามใบรับรองแพทย์ 5โรคเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับเป็นหลักประกันด้านสุขภาพของผู้ขับขี่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโรคหรือสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่ กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลพรตพระราชธานี จึงได้มีการริเริ่มจัดทำแนวทางการตรวจสอบสภาพเพื่อทำใบขับขี่ หรือ fit for drive อันเป็นการร่วมทำงานระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรตพระราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่เป็นโรคลมชักนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการแพทย์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงเพื่อจัดทำแนวทางการทำใบขับขี่ให้เป็นสากลมีมาตรฐานที่เพียงพออ้างอิงจากการตรวจสอบสภาพเพื่อทำใบขับขี่ของประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงและกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการและพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นกฎหมายบังคับต่อไปนอกจากนี้กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลพรตพระราชธานีจะเข้าร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยทำการฝึกอบรมแพทย์ เพื่อตรวจสอบสภาพตามแนวทางนี้เพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบขับขี่ด้วย

ในแนวทางการตรวจสุขภาพนี้จะครอบคลุมโรคที่เป็นอันตรายสำหรับผู้ขับขี่ได้แก่โรกระบบประสาท โรคลมชัก โรคเส้นเลือดสมองแตก การภายหลังมีอุบัติเหตุรุนแรงที่ศีรษะ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น โรกระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดโรคเบาหวานโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาอินซูลินชนิดฉีดซึ่งเสี่ยงต่อการมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและอาจทำให้หมดสติหรือจิตประสาทวิกลจริตของสายตนอกจากนี้ยังมีโรคเฉพาะอีกหลายๆอย่างซึ่งนี้ได้หมายความว่าคนที่ป่วยเป็นโรคจะไม่สามารถขับขี่รถได้ต่อไปจะต้องยกเลิกการขับขี่ชั่วคราวจนกว่าแพทย์จะรักษาจนมีผลการรักษาเป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงไปรับการตรวจประเมินใหม่กว่าแนวทางการตรวจสุขภาพน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ ประกาศใช้บังคับต่อไป

\*\*\*\*\*

-ขอขอบคุณ  
6 ธันวาคม 2560